

# ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

PHƯƠNG THẢO

**T**rong những đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế – xã hội có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Có được những kết quả đó là do các cấp ủy, chính quyền đã đặc biệt quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng; tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế- xã hội.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2009, Đảng bộ Thành phố có những thuận lợi cơ bản từ những kết quả đạt được của năm 2008, song cũng gặp phải không ít những khó khăn, thách thức. Với tinh thần nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, kinh tế Thành phố tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng: Năm 2009, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung, chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh. Đảng bộ Thành phố đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU, ngày 13-6- 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 – 2010, đề xuất một số giải

pháp để phấn đấu đạt đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2012; bổ sung phương hướng, nhiệm vụ vào Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV nhiệm kỳ 2005 – 2010; hướng dẫn đề cương Báo cáo chính trị cho các đơn vị thực hiện thí điểm Đại hội Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư...

Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm là: Quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các kết luận HNTU9 Khóa X; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Trong hơn 2 năm qua, Cuộc vận động *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh* đã được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố đón nhận và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong hệ thống chính trị và toàn xã hội, bước đầu đã chuyển thành hành động tự giác “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động, Đảng bộ đã đúc rút nhiều kinh nghiệm quý.

Trong công tác tư tưởng, Đảng bộ tập trung lãnh đạo tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Công tác bồi

đường lý luận chính trị và nghiên cứu sâu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng, giáo dục truyền thống tiếp tục được coi trọng. Trong năm 2009, Thành ủy đã mở 38 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 3.197 học viên. Đảng bộ tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp; kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng theo chủ trương của HNTU 4 Khóa X; đổi mới phương pháp xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và nhiều quy định, quy chế về công tác cán bộ. Đảng bộ đã thành lập 3 tổ chức cơ sở đảng mới, nâng tổng số chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy lên 79 tổ chức cơ sở đảng; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2010- 2015. Công tác tổ chức cán bộ ngày càng được đổi mới, việc đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc quy trình và các quy định về công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ các cấp. Thành ủy đã chỉ đạo hướng dẫn cơ sở sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04- NQ/TU, ngày 26- 12- 2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên Khóa XVII “Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2006- 2010”; sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 02- ĐA/TU, ngày 15- 11- 2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố “Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh” và Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 29- 1- 2007 “Về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ giai đoạn 2006- 2010”. Công tác phát triển Đảng được đẩy mạnh, trong năm 2009 đã kết nạp được 323 đảng viên mới, đưa tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 14.644 đồng chí.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy tập trung chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Đảng bộ đã thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện NQTU 3 Khóa X về Tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; triển khai thực hiện nghiêm túc NQTU 5 Khóa X về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình của Trung ương, của tỉnh và của cấp ủy, nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND, UBND, củng cố xây dựng chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng là tiền đề quan trọng thúc đẩy kinh tế- xã hội của Thành phố phát triển. Trong năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,37 %; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng chiếm 47,77 %; thương mại- dịch vụ chiếm 46,9 %; nông- lâm nghiệp 5,33 %. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 2.372,1 tỷ đồng, tăng 1,1 % so với năm 2008. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 5.839,4 triệu đồng, tăng 19, 71 %. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 49,6 triệu USD. Thu ngân sách đạt 332 tỷ đồng, tăng 14,1 % so với năm 2008. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 615 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt đạt 29.970 tấn, bằng 101,25% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 53,2 triệu đồng, tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2008. Thành phố có 83 trang trại cho hiệu quả kinh tế cao. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa- thông tin được quan tâm phát triển. Toàn thành phố có 46 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hoàn thành

chương trình tiểu học đạt 100 %; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,6 %...

Chính sách đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo được quan tâm thực hiện. Trong năm đã giải quyết việc làm mới cho 5.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,9 %.

Ngày 10- 12- 2009, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Thái Nguyên Khóa XV đã ra Nghị quyết số 09- NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2010, trong đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng 14%, trong đó ngành công nghiệp tăng 13,5%, dịch vụ tăng 15,5%, nông nghiệp tăng 4,7%; GDP thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm cho 6.500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,6 %...

Để đạt được các chỉ tiêu đó, năm 2010 và những năm tới, Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên sẽ ra sức phát huy nội lực, khai thác tối đa nguồn ngoại lực để phát triển kinh tế- xã hội; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh; tập trung xây dựng quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, tạo mọi điều kiện ưu đãi về cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của UBND các cấp. Năm 2010, Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2010- 2015).

## LIÊN KHU ỦY V...

(Tiếp theo trang 56)

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, thời kỳ 1954-1960, là thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng miền Nam. Đặc biệt Liên khu V là một trong những nơi Mỹ-Diệm tập trung những lực lượng lớn nhất, tiến hành tập trung và dai dẳng nhất, gây ra những vụ tàn sát điển hình man rợ nhất. Trong điều kiện kẻ thù tập trung một bộ máy bạo lực phản cách mạng hùng mạnh nhanh chóng tiêu diệt ta bằng những thủ đoạn đánh phá cực kỳ tàn khốc, Đảng bộ và nhân dân Liên khu V đã anh dũng, kiên trì chiến đấu và đã cơ bản làm thất bại âm mưu và kế hoạch “tổ cộng, diệt cộng” của Mỹ-Diệm. Mặc dù kẻ địch đã gây cho Đảng bộ và nhân dân Liên khu V những tổn thất nặng nề, nhưng chúng không thể phá vỡ được hệ thống tổ chức của Đảng, không thể dập tắt phong trào cách mạng của nhân dân. Trong đấu tranh, nhân dân Liên khu V đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, của Bác Hồ kính yêu mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, kịp thời của Liên Khu ủy V, tạo nên ý chí, sức mạnh vô song để vượt qua những năm tháng vô cùng cam go ác liệt, đưa phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ trong thế tiến công.

1. Đồng chí Nguyễn Chánh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trước đó là Bí thư Liên Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu 5

2. Xem *Khu 5: 30 năm chiến tranh giải phóng*, T2, Bộ Tư Lệnh Quân Khu 5, 1989, tr.44

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đảng Toàn tập*, CTQG, H, 2002, T.20, tr.82.